

ตอนที่ 2

บันทึกเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามหัศจรรย์สำหรับผม (เป็นเรื่องปัจจัดตั้ง ความเชื่อส่วนบุคคล)

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2555 หลังจากซื้อของเสร็จแล้วจากท่าพระจันทร์เพื่อจะขึ้นเรือข้ามฟากจากฝั่งธรรมศาสตร์กลับท่าน้ำพระปิ่นเกล้า ขณะที่ผมอยู่ในเรือข้ามฟากและเรือกำลังจะออกจากท่า ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินจากท้ายเรือมาทักทายผมโดยท่านทักว่า

พระ - "โยม... ที่ห้อยคออยู่นี้คือมณีนาคราชไข่ม้อย"

ผม - "**ไข่ม้อย..หลวงพี่**" (ที่ผมเรียกท่านหลวงพี่เพราะว่าสังเกตุจากรายของของท่านแล้วน่าจะอายุประมาณ 30 ต้นๆ)



มณีนาคราชที่พระคุณเจ้านั้นเข้ามาทักครับ เป็นชุดแรกที่ผมได้รับมาจากวัดป่าฯ ในตอนที่ 1

"ได้มาอย่างไรล่ะ"

"เสด็จมาทางอากาศตอนผมไปร่วมพิธีอัญเชิญที่วัดป่าประชาสามัคคีธรรม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ครับ"

"อ้อ..มิน่าเล่า อาตมาเห็นแสงมาแต่ไกลก่อนโยมจะลงเรือและได้ยินเสียงกระซิบก่อนที่โยมจะลงเรือแล้วว่าโยมมีของดีติดตัวมา"(ตอนนี้ผมรู้สึกประหลาดใจมาก...) ท่านก็กล่าวต่อว่า

"อาตมาเองเมื่อก่อนก็มีมณีนาคราชขอยู่มาก แต่ตอนนี้ได้แจกจ่ายให้ญาติโยมลูกศิษย์ที่มาทำบุญกันไปเกือบหมดแล้ว"

หลังจากนั้นท่านก็ได้พูดคุยสั่งสอนในเรื่องธรรมต่างๆ จนกระทั่งขึ้นฝั่งธนบุรี ผมเลยถามท่านว่าหลวงพี่เจ้าพระชาอยู่วัดไหนครับ ท่านบอกว่าจะอยู่วัด....(ขอปิดไว้ก่อนครับ) แถว

ถนนบรมราชชนนีนี่เอง ผมก็เลยอาสาไปส่งท่านเพราะจะต้องผ่านบริเวณนั้นอยู่แล้ว ระหว่างอยู่ในรถท่านได้สั่งสอนธรรมในเรื่องต่างๆ จนกระทั่งผมไปส่งท่านถึงหน้ากุฏิ ท่านได้เอ่ยปากชวนผมว่า ขอเชิญขึ้นไปคุยกันที่กุฏิอาตมาหน่อยนะ ถ้าไม่มีเรื่องรีบ ผมก็นยินดีและปิดอยู่แล้วจึงตามขึ้นไปบนกุฏิของท่าน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพระสงฆ์ในกรุงเทพฯองค์นี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียง 2 อย่างคือ พัดลม และ โป๊ะไฟ เท่านั้น

ระหว่างสนทนากับท่านในกุฏิ นั้น ท่านได้สั่งสอนธรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับกิเลส ความพอเพียง ความอยากมีอยากได้อยู่พักหนึ่ง ต่อมาท่านเอ่ยปากว่า

"โยม...ช่วยหยิบ (ซีไปที่พาน) นั้นให้ที"



บนพานคือพระกรวดมหาวันแบบต่างๆ ที่เกาะกันแน่นมาก

เมื่อผมหยิบมาแล้วท่านก็อธิบายว่า นี่คือพระพิมพ์ต่างๆ ในกรวดมหาวัน จ.ลำพูน ซึ่งอยู่ในไหบรรจุในกรุงองค์พระเกาแผ่นดินมีทั้งคราบดิน คราบสายแร่เหล็ก ยังพบพระเป็ม พระคง และอื่นๆ อีก ท่านได้เมตตาบอกกล่าวถึงองค์ผู้เสกที่เป็นฤๅษีสามตน มีนามว่าอะไรบ้าง (ผมจำได้เพียงพระฤๅษีवासเทพ ตนหนึ่ง) และยังมีหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดรร่วมเสกด้วย ท่านยังกล่าวว่า วัฏวันหนึ่งเมื่อท่านได้แกะพระออกจากกันแล้ว ท่านจะเมตตาติดต่อกลับให้ผมไปบูชาบ้าง (ประหลาดใจอีกแล้วสำหรับผม ซึ่งไม่ได้เอ่ยปากขอพระหรือคิดอยากได้เลย เพียงได้ชมบารมีก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว)

(หมายเหตุ - ปัจจุบันนี้ ท่านได้มอบพระรอดที่ได้แกะออกจากกรุนี้ให้ผมไว้บูชาแล้ว 1 องค์ เมื่อประมาณต้นเดือน มี.ค. 2555)

จากนั้นท่านได้เล่าถึงเรื่องสมัยที่ท่านยังออกเสาะแสวงหาของวิเศษ ตั้งแต่เป็นเณรอยู่ เล่าถึงเรื่องความมหัศจรรย์ของปรอทสำเร็จในป่า วิธีการจับปรอทสำเร็จ ฤทธิ์ร้ายแรงของปรอทสำเร็จที่ทำให้ผู้ครอบครองถึงแก่ชีวิตได้ การฆ่าฤทธิ์ส่วนไม่ดีของปรอทสำเร็จของพระอรหันต์แล้วนำมาทำเป็นวัตถุมงคล เช่นพระปรอทต่างๆ เล่าถึงเบี้ยแก้ที่บรรจุปรอทสำเร็จเป็นที่ต้องอุดด้วยตะกั่วเพราะปรอทสำเร็จจะแพ้ฤทธิ์ตะกั่ว แต่ถ้าตะกั่วหลุดแล้วปรอทสำเร็จนั้นออกมาได้ก็จะเป็นโทษแก่ผู้ครอบครอง โดยปรอทสำเร็จจะกินเลือดเจ้าของ จนเจ้าของค่อยๆ ซีดลง ๆ ที่คนโบราณเรียกว่า "ไขปรอท" ท่านยังได้มอบพระปรอทสำเร็จที่ได้ฆ่าฤทธิ์ส่วนร้ายแล้วให้ผมมองคหนึ่ง บอกว่า แคล้วคลาดดีนัก ผมจึงนำไว้บูชาในรถเพื่อแคล้วคลาดอุบัติเหตุทั้งปวง

จากนั้นท่านได้ขึ้นไปยังขบวนน้ำผึ้งอยู่แล้วถามผมว่าเคยเห็นเหล็กไหลมั๊ย ผมบอกว่าเคยเห็นมาบ้างแต่ไม่ทราบว่าจะเหมือนกับที่หลวงพี่มีหรือเปล่า ท่านจึงใช้ช้อนตักขึ้นมาให้ชม แล้วบอกว่างค์นี้ได้มาจากป่าเมืองกาญจนบุรีเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ตอนได้มานั้นก็เพราะรู้สึกมีอะไรบางอย่างมาชนขา จึงก้มไปมองก็พบเหล็กไหลองค์นั้น ขนาดเล็กประมาณปลายก้อย ตรวจดูนิมิตเห็นพระพรหมองค์หนึ่งสถิตย์อยู่ ท่านจึงเก็บไว้ในน้ำผึ้งตลอดมา และผ่านมากำกับตอนนั้นขนาดก็ขยายเพิ่มขึ้นมาก ท่านก็บอกว่า "ยกให้เธอไว้บูชาอีก รับไว้นะ" ผมเองนั้นยังบอกท่านว่า ผมก็มีอยู่บ้างแล้ว แต่ท่านก็ยังกล่าววาทามอบให้ ผมจึงน้อมรับไว้ด้วยความปีติยินดีในวาทสนานี้ และท่านยังได้กล่าวว่า "ให้สวดพระคาถาชินบัญชรถวาย 9 วัน หลังจากนั้นนำไปสรงน้ำให้สะอาด นำไปอาบแสงจันทร์วันเพ็ญ และลองขออนุญาตถ่ายรูปดูหลังจากรับแสงจันทร์ และสังเกตดูเองว่าโยมจะเห็นอะไรบ้าง"

ท่านยังกล่าวอีกว่า ในอนาคตให้สังเกตเรื่องลาภที่จะมาจากหญิงสูงอายุ โดยจะยึดเยียดลาภนั้นให้ ขอให้จดจำเอาไว้ และให้พิจารณาให้ดีว่าลาภที่ได้มานั้นไม่ใช่ของผมทั้งหมด ให้แบ่งไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้จนยามชรา และที่เหลือให้สร้างบุญให้หมด ซึ่งผมก็ได้จดจำไว้

ท่านยังให้ชมมณีนาคราชสีแดงองค์เดียวที่ท่านได้เก็บไว้ และปลูรีธาตุแม่น้ำโขงที่แช่ในขันนํ้ามนต์ เป็นหินรูปไข่ที่ใสเหมือนแก้ว (เหมือนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเดโชได้เคยมอบไว้ให้ผมไว้) หินสีน้ำเงินขุ่น และหินสีขาวขุ่นอีก 2 องค์ และยังให้ชมมิตดมอลงพ้อเดิม เล่มใหญ่ที่ฝึกเป็นงาช้างและด้ามเป็นงาช้าง ใบมีดแช่ปรอทสำเร็จ พร้อมชี้ตำหนิต่างๆ ที่หลวมพ้อเดิมได้ทำไว้บนใบมีด และปลายมีด ท่านบอกว่าต้องใช้ติดตัวออกธุดงค์เพื่อป้องกันตัวจากภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็น และยังให้ชมสิ่งๆ ที่เรียกว่า "คดปลวก" คือหินที่เกิดเองในจอมปลวกใหญ่ ซึ่งมีคนเล่าให้ท่านฟังว่า เวลาไปขุมยิงสัตว์หลังจอมปลวก มักจะยิงไม่ออก ท่านจึงไปค้นหาและพบเข้า

ท่านหยิบตะกรุดดอกหนึ่งมาให้ผมชมชมบารมีและกล่าวว่า เป็นของญาติท่านที่เป็นอดีตครองผู้ว่าราชการ.เชียงใหม่ ได้มอบให้ท่านมา ท่านกล่าวว่า เป็นตะกรุดที่องค์ครูบาศรีวิชัยเถระเจ้าท่านได้จารด้วยมือของท่านเอง เพื่อมอบให้ศิษย์ใกล้ชิดท่านคนหนึ่งที่ทำให้สัจจะเรื่องการบวช และตกทอดจนมาถึงท่าน ท่านกล่าวว่า น่าจะเป็นตะกรุดดอกเดียวที่องค์ครูบาเจ้าได้จารไว้ และท่านได้มอบให้ผมไว้บูชาเพื่อเป็นพุทธานุสติไว้ด้วย



ท่านยังให้ชมรูป พญานาคมีชีวิตที่วัดภูเก้า สกลนคร ที่ท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่า ฝรั่งเศสต่างชาติไม่เชื่อถือเรื่องนี้ เอิญมีงูใหญ่ปรากฏตัว คนที่มีกล้องได้ถ่ายภาพไว้ แต่คนไทยไม่มีใครถ่ายภาพงูติดเลย แต่ฝรั่งต่างชาติถ่ายติดเป็นภาพ งูใหญ่มีหัว 5 หัว แผ่พังพาน ทำให้เป็นที่ฮือฮา กับฝรั่งต่างชาติเหล่านั้น



ภาพจากอินเทอร์เน็ต (ขอบพระคุณเจ้าของภาพเดิมด้วยครับ) ซึ่งภาพบนนี้เป็นภาพเดียวกันกับที่พระอาจารย์ให้ผมชม (หลายๆ คนที่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนลงความเห็นเลยทันทีว่าเป็นภาพตกแต่ง ผมเองก็เห็นเช่นเดียวกันว่าเป็นภาพตกแต่ง) แต่อาจารย์ของผมท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นญาณลาภบุคคลเมื่อเห็นภาพทั้งหมดนี้ ท่านได้โทรศัพท์ถามผมว่าไปถ่ายภาพที่ไหนมา ผมจึงแจ้งไปว่า ผมไม่ได้ถ่าย แต่ไปค้นหาเจอในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่พระคุณเจ้าองค์นั้นให้ผมชม ท่านกล่าวว่า "ภาพเหล่านี้เป็นพยานาคจริง" **เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคลเท่านั้นครับ** ท่านที่ไม่เชื่อหรือไม่รู้จริงอย่าได้ประมาท สู้ด้วยจิตใจเฉยๆ ดีกว่า เพราะเรื่องที่ท่านไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นยังมีอีกมากมายนัก อย่าทำเป็นรู้ทุกเรื่อง หรือแกวักวิทยาศาสตร์นัก ผมทราบดีว่าสมัยนี้เรื่องการตัดต่อภาพนั้นทำได้ง่ายมาก และผมอาชีพผมก็เกี่ยวกับ IT อยู่ แต่ก็คงไม่ว่างทำ เอาเวลาไปสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญพระกรรมฐานดีกว่า

ต่อมาท่านได้ขอชมบารมีมณีนาคราชที่ผมอัญเชิญติดกายอยู่ ท่านได้นั่งขัดสมาธินำมณีนาคราชไว้ในมือ เพียงครู่เดียวท่านก็บอกว่า พญานาคศรีสุทโธและพญานาคบริวารอีก 3 ตน ท่านยังบอกผมว่า ที่จริงแล้วพญานาคบริวารมีถึง 7 ตน ตอนนี้อยู่ด้วยแล้ว 3 ตนนะ

หมายเหตุ - ณ วันที่ 25 ก.พ. ผมได้รับเมตตามณีนาคราชเสด็จมาจากอากาศอีก 23 องค์ เหล็กไหลนาคราช 2 องค์ และพระปิตดาพญาเหล็ก 1 องค์ รวม 26 องค์

ผมจึงถือโอกาสนำพระพิมพ์หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดรให้ท่านช่วยตรวจ ท่านบอกว่า อาตมาขอชมบารมี หลังจากที่ท่านรับสร้อยพระไป ท่านบอกว่า ดีเยี่ยมทุกองค์เลย รักษาไว้ให้ลูกหลานต่อๆ ไปนะ

จากนั้นก็ใช้เวลาอันสมควรที่ลาท่านกลับ ซึ่งผมเองนั้นคงจะกลับไปสนทนาธรรมและขอความรู้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ กับท่านอีกในเวลาต่อไปซึ่งท่านแจ้งว่า ถ้าจะมาพบท่านก็สมควรเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆ ท่านจะอยู่ที่วัด

ขอบันทึกไว้เป็นความทรงจำส่วนหนึ่งของชีวิต (ส. 28 ม.ค. 2555)
